

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

งบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ กล่าวว่า ประเด็นที่อยากให้นำไปพิจารณาด้วยคือแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายเก่า แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าที่อธิการบดีคนใหม่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ และมีประเด็นใดที่จะต้องดำเนินการให้มากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า เมื่อได้กรอบเรียบร้อยแล้วก็จะนำรายละเอียดไปลงในยุทธศาสตร์อีกครั้ง และเพื่อความเข้มข้นก็จะนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการคลังทรงงบประมาณอีกครั้ง

รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า ตามที่ท่านวิภาจรรย์เสนอให้ปรับลดกรอบวงเงินเหลือ 1,553 ล้านบาทนั้น ขอสอบถามว่าจำนวนที่จะไปปรับลดคือในส่วนของ 1,469 หรือว่าเงินสะสม 282 ภาพ รวมแล้วตัวเลขที่จะรายงานที่จะระบุไว้จะไปลดตรงส่วนให้หรือทั้งทั้ง 2 จำนวน

รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ชี้แจงว่า เป็นการปรับลดจากจำนวน 1,752 ล้านบาท

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ สอบถามว่า คราวที่แล้วที่นำเสนอผลการประเมินในระดับสถาบันได้คะแนน 2.00 หลักสูตรต่างๆก็จะมีคะแนนน้อยที่นี้เหลือเวลาอีกเพียง 6 เดือน จะสามารถที่จะปรับคะแนนให้สูงได้เพียงใด แล้วมหาวิทยาลัยจะผ่านหรือไม่ แล้วโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการจะทันหรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ชี้แจงว่า หลักสูตรที่ประเมินมาได้คะแนนเท่าไร ถ้ามองในภาพรวมคะแนนก็ยังไม่ถึง 2.00 เท่ากับเมื่อปีก่อน แต่ว่ามีที่ว่ามีเหตุผลอยู่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ ขอให้นำเสนอในวาระถัดไป

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า ประเด็นที่ 1 เหตุที่คะแนนไม่เกิดจากการไม่ให้ความสนใจที่จะรายงานข้อมูล เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด จะต้องรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบัน ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยสามารถที่จะ forecast ได้ หรือไม่ว่าหากคณะหน่วยงานมีการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วจะผ่านหรือไม่ เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะต้องดำเนินการ และเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้มีคุณภาพนั้นจะต้องดำเนินการให้เกิด ประสิทธิภาพก่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภชผู้แทนคณาจารย์ เสนอแนะว่า คะแนนเต็ม 5 หากแบ่งเป็น 4 ไตรมาส ก็จะแบ่งเป็น 1.25 ตอนนี้อยู่ 6 เดือน ควรจะได้ 2.5 แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง 2.5 เหลืออีก 6 เดือน หากไตรมาสที่ 3 ซึ่งต้องบวกไปอีก 1.25 ก็ยังไม่แน่ใจว่า 3.75 จะได้ถึง หรือไม่ จึงมีความเป็นห่วงว่าจะไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้